

Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo hướng dẫn giải **Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử** được đội ngũ chuyên gia biên soạn chi tiết và rõ ràng tại đây.

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Sử 6

Trong ngày học đầu tiên ở lớp 6, cô giáo chủ nhiệm yêu cầu các em điền tiếp những thông tin các nhân vào bảng dưới đây:

Lời giải:

Họ và tên: Nguyễn Thúy An

Ngày, tháng, năm, sinh: 2007

Thời gian	Quá trình học tập	Kỉ niệm đáng nhớ
Năm 2011	Em bắt đầu học lớp 1, tại trường Tiểu học Tân Hưng	Lần đầu tiên em được mặc bộ quần áo đồng phục học sinh đến trường, em thấy rất vui và được làm quen với các bạn
Năm 2016	Giờ đã là năm em học lớp 5-lớp cuối cùng của trường Tiểu học	Khi phải chia tay bạn bè thầy cô giáo, em buồn lắm
Năm 2016	Em đã thi vào lớp chuyên của THCS Tân Hưng, được gặp nhiều bạn mới, học nhiều thầy cô mới	Bố mẹ em rất vui và tự hào về em

Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Sử 6

Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với những ý kiến em cho là đúng.

Lời giải:

+) Lịch sử là gì?

X	Là những gì đã diễn ra trong quá khứ
	Là sự tưởng tượng của con người về quá khứ đã qua
X	Là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ

+) Lịch sử loài người mà chúng ta học là gì?

	Là toàn bộ những hiện vật của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất
	Là những câu chuyện, những lời mô tả được truyền từ đời này qua đời khác ở rất nhiều dạng khác nhau
X	Là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay

Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Sử 6

Quan sát hình 1 – Một lớp học ở trường làng thời xưa trong SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Bức ảnh miêu tả nội dung gì?

	Hai người lớn tuổi, một người là thầy giáo và người kia là phụ huynh đưa con đến lớp
	Các bạn học sinh đang xem diễn kịch
X	Một bạn học sinh đứng quay mặt vào thầy giáo và đang trả lời. Các bạn học sinh còn lại ngồi dưới sân và đang chăm chú nhìn lên thầy giáo

+) Lớp học trong ảnh khác với lớp học ở trường em như thế nào?

X	Lớp học không có phòng riêng mà được tổ chức ngay dưới sân nhà
	Lớp học có nhiều học sinh được sắp xếp ngồi ngay ngắn theo hàng
X	Không có bảng đen không có bàn ghế của thầy giáo và học sinh

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Sử 6

Quan sát hình 2 – Bia Tiến sĩ (Văn Miếu – Quốc Tử Giám) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Các bia tiến sĩ trong ảnh thuộc loại tư liệu nào?

X	Tư liệu hiện vật
	Tư liệu truyền miệng

X	Tư liệu chữ viết
---	------------------

+) Các bia tiến sĩ cho ta biết điều gì?

	Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta
X	Việc tổ chức và tuyển chọn tiến sĩ hàng năm dưới thời phong kiến
X	Công lao của các vị tiến sĩ đã có những đóng góp cho dân tộc